



ที่ กต ๑๔๐๓/๒๒๑๑

กระทรวงการต่างประเทศ  
ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดียและไต้หวัน เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๗  
๒. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นกรณีพิเศษ

ตามที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ในส่วนของการสนับสนุนเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของนักท่องเที่ยว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเสนอการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดียและไต้หวัน เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามนโยบายรัฐบาลมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

### ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การกำหนดรายชื่อสาธารณรัฐอินเดียและไต้หวันให้เป็นประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับรัฐบาลไทยและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงเป็นเรื่องที่เข้าข่ายที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับรัฐบาลไทย

### ๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสแรก ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียและไต้หวัน ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม

### ๓. สาระสำคัญ

#### ๓.๑ ภูมิหลัง

๓.๑.๑ ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว โดยการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน (ผ.๓๐) อันเป็นไปตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยปัจจุบันมีรายชื่อประเทศจำนวน ๕๕ ประเทศ/ดินแดน ซึ่งล่าสุดคือการเพิ่มสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐคาซัคสถาน เป็นการชั่วคราว

/๓.๑.๒ กรณี....

๓.๑.๒ กรณีสาธารณสุขอินเดีย ประเทศไทยให้ความสำคัญกับสาธารณสุขอินเดีย ในฐานะประเทศในภูมิภาคที่มีบทบาทสูงในเวทีระหว่างประเทศ ปัจจุบัน สาธารณรัฐอินเดียมีประชากร ประมาณ ๑.๔ พันล้านคน ซึ่งมากที่สุดในโลก ในจำนวนนี้ มีกลุ่มชนชั้นกลางและมีฐานะดีร้อยละ ๒๕ หรือประมาณ ๓๕๐ ล้านคน นักท่องเที่ยวชาวอินเดียจึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน ๒๕๖๖ มีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน ๑,๑๖๒,๒๕๑ คน และคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี ๒๕๖๖ จะมีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าประเทศไทย ประมาณ ๑.๕๕ ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวอินเดียใช้จ่ายในประเทศไทยประมาณ ๔๑,๐๐๐ บาท/การมา ท่องเที่ยว ๑ ครั้ง และพำนักในประเทศไทยประมาณ ๗-๘ วัน

๓.๑.๓ กรณีไต้หวัน นักท่องเที่ยวไต้หวันเป็นหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายหลัก โดยข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไทเป คาดว่าภายในปี ๒๕๖๖ น่าจะมีจำนวน นักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คน เมื่อปี ๒๕๖๒ ก่อนการแพร่ระบาดของ โควิดติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙X มีนักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ ๗๘๒,๐๐๐ คน โดยมีค่าใช้จ่ายในประเทศไทยเฉลี่ย/คน/ครั้ง ๔๒,๙๐๒.๒๒ บาท (เฉลี่ยวันละ ๕,๒๐๖.๕๘ บาท) มีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย ๘.๒๔ วัน โดยนํารายได้เข้าประเทศกว่า ๓๓,๕๐๐ ล้านบาท อนึ่ง หากคำนวณเฉพาะ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกับที่ประเทศไทยมีแผนจะยกเว้นการตรวจลงตรา ให้ไต้หวัน มีนักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางมาประเทศไทยจำนวน ๔๙๔,๐๐๐ คน คิดเป็นรายได้ประมาณ ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ไต้หวันประกาศให้สิทธิยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาไต้หวันเพื่อวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว ระยะเวลาพำนักไม่เกิน ๑๔ วัน เป็นระยะเวลา ๑ ปี และมีการต่ออายุมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตามแนวนโยบาย “มุ่งได้ใหม่” (New Southbound Policy: NSP) โดยเป็นการให้สิทธิแก่ประเทศไทยเพียงฝ่ายเดียว ล่าสุด เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันประกาศขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตรา สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และคาดหวังการประคับประคองต่างตอบแทนจาก ประเทศไทย

๓.๑.๔ การยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวอินเดีย และไต้หวันเป็นการชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะช่วย สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย มีเป้าหมายจากการท่องเที่ยวในภาพรวมไว้ที่ ๒.๓๘ ล้านล้านบาท โดยล่าสุด รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ อยู่ที่ประมาณ ๗.๕ แสนล้านบาท (ข้อมูลเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖)

๓.๒ ปัจจุบันผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางชาวอินเดียและไต้หวัน สามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (รหัส TR) จากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ซึ่งจะสามารถพำนักในราชอาณาจักรได้ ๖๐ วัน และขอขยายระยะเวลา พำนักกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้อีก ๓๐ วัน รวมทั้งสามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาต ของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival: VOA) โดยสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นเวลา ๑๕ วัน

๓.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ในส่วนของการสนับสนุนเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของนักท่องเที่ยว กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นควรเสนอการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร ใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดียและไต้หวัน เพื่อพำนักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน ๓๐ วัน ในลักษณะ ที่ประเทศไทยให้สิทธิฝ่ายเดียว และเป็นมาตรการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของชาวอินเดียและไต้หวัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาลไทยที่ต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทย ในระยะสั้น

๓.๔ กรณีสาธารณรัฐอินเดีย เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงและสามารถทดแทนนักท่องเที่ยวจีนที่มีจำนวนลดลง โดยประเทศไทยได้รับความนิยมนักท่องเที่ยวอินเดียในการเดินทางมาจัดงานแต่งงานและจัดการประชุม/สัมมนา โดยก่อนการระบาดของโควิด-๑๙ มีคู่แต่งงานอินเดียเดินทางเข้ามาแต่งงานในเมืองไทยกว่า ๔๐๐ คู่/ปี ซึ่งชาวอินเดียมีแนวโน้มใช้จ่ายเพื่อจัดงานแต่งงานในประเทศไทยประมาณ ๑๐ ล้าน-๕๐ ล้าน/งาน ใช้เวลาจัดงานเฉลี่ย ๕-๗ วัน และมีผู้เดินทางมาเข้าร่วมงานจากอินเดียประมาณ ๕๐๐ คน/งาน ซึ่งจะเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

๓.๕ กรณีไต้หวัน ประเทศไทยรับรองรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นรัฐบาลอันชอบด้วยกฎหมายของประเทศจีนเพียงรัฐบาลเดียวตามที่ปรากฏในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี ๒๕๑๘ โดยไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนภายใต้หลักการข้างต้น ซึ่งตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติจีน เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว

นักท่องเที่ยวไต้หวันเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง กล่าวคือ กว่าร้อยละ ๖๐ มีรายได้ระดับกลางขึ้นไป ดังนั้น การยกเว้นการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว น่าจะเป็นปัจจัยช่วยให้นักท่องเที่ยวไต้หวันตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยง่ายขึ้น เนื่องจากได้รับความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง ๒ อันดับแรกของไต้หวัน ก็ยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวไต้หวัน ข้อมูลจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีประเทศ/ดินแดนที่ยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไต้หวัน จำนวน ๑๐๙ ประเทศ/ดินแดน รวมถึงมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน

#### ๔. ประโยชน์และผลกระทบ

จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียและไต้หวัน ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในราชอาณาจักรตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม

#### ๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๕.๑ ในกรณีของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย การยกเว้นการตรวจลงตราจะสูญเสียรายได้แผ่นดินประมาณ ๑,๗๐๗ ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวชาวอินเดียรวมประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ คน ในห้วง ๖ เดือน (ประเมินจากสถิติของ ททท.) แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมแบบ VOA ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ คน (๑,๖๐๐ ล้านบาท) ค่าธรรมเนียมแบบ TR แบบ single entry ๙๗,๘๐๐ คน (๑๐๖ ล้านบาท) และค่าธรรมเนียมแบบ TR แบบ multiple entry ๓๐๐ คน (๑.๕ ล้านบาท)

๕.๒ ในกรณีของนักท่องเที่ยวไต้หวัน การยกเว้นการตรวจลงตราจะสูญเสียรายได้แผ่นดินประมาณ ๖๐๘ ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวไต้หวันรวมประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน ในห้วง ๖ เดือน (ประเมินจากสถิติของ ททท.) แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมแบบ VOA ประมาณ ๕๖,๐๐๐ คน (๑๑๒ ล้านบาท) ค่าธรรมเนียมแบบ TR แบบ single entry ประมาณ ๓๔๓,๙๐๐ คน (๔๙๕ ล้านบาท) และค่าธรรมเนียมแบบ TR แบบ multiple entry ๑๐๐ คน (๖๗๒,๐๐๐ บาท)

#### ๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาแนวทางการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียและไต้หวันเดินทางเข้าประเทศไทย โดยที่ประชุมไม่ขัดข้องในหลักการต่อการยกเว้นการตรวจลงตรา

/เพื่อการ...

เพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดียและไต้หวัน เพื่อพำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน ๓๐ วัน แต่โดยที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงและอาชญากรรมข้ามชาติ จึงเห็นว่า ควรเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา ๖ เดือน และควรมีการติดตามประเมินผลหลังช่วงเวลาดังกล่าว

**๗. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง**

๗.๑ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ เป็นไปตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

๗.๒ เป็นไปตามกรอบการดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ในส่วนของการสนับสนุนเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

**๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง**

๘.๑ กระทรวงการต่างประเทศขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ ในการกำหนดให้สาธารณรัฐอินเดียและไต้หวัน เป็นรายชื่อประเทศ/ดินแดนในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน โดยมีเงื่อนไขให้มีผลใช้บังคับชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมิติเศรษฐกิจและการต่างประเทศกับสาธารณรัฐอินเดียและไต้หวันในภาพรวม โดยเฉพาะด้านความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนสองฝ่ายที่เป็นรากฐานของความสัมพันธ์

๘.๒ ให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาร่างประกาศฉบับนี้ด้วยแล้ว

๘.๓ มอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามและประเมินผลกระทบจากการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ภายหลังครบระยะเวลาที่ประกาศไว้ (๖ เดือน) ทั้งนี้ หากมีผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปานปรีย์ พหิทธานุกร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๒๖ (ขาคิริยาฯ โทร ๐๖๒ ๒๓๕ ๑๖๕๔)

โทรสาร ๐ ๒๕๔๓ ๕๐๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ southasia.mfa@gmail.com